
(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู   

วันที่  9  สิงหาคม   2565  สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1/2565 เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 

                   สมาชิกผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายหวัด  เหมาเสนียด สมาชิกสภาอบต. ม.1 หวัด  เหมาเสนียด  
2 นายเกษม แก้วอาจ สมาชิกสภาอบต. ม.2 เกษม แก้วอาจ  
3 นายวิทยา  ภาภิรมย์ รองประธานสภา อบต. วิทยา  ภาภิรมย ์  
4 นายสมัย  แสงสุดสี สมาชิกสภาอบต. ม.4 สมัย  แสงสุดสี  
5 นางดวงจันทร์  คุ้มเดช สมาชิกสภาอบต. ม.5 ดวงจันทร์  คุ้มเดช  
6 นายสงวน  กลับสุข สมาชิกสภาอบต. ม.6 สงวน  กลับสุข  
7 นายภานุพงศ์  วงษ์ชารี สมาชิกสภาอบต. ม.7 ภานุพงศ์  วงษ์ชารี  
8 นางจันทร์เพ็ญ  บุญเฮ้า สมาชิกสภาอบต. ม.8 จันทร์เพ็ญ  บุญเฮ้า  
9 นางรจนา  กิจสวน สมาชิกสภาอบต. ม.9 รจนา  กิจสวน  

10 นายวิหาร  ทองนาค สมาชิกสภาอบต. ม.10 วิหาร  ทองนาค  
11 นายอุดม  รุดโถ ประธานสภา อบต. อุดม  รุดโถ 

 

12 นายบุญหา  สร้อยโชติ สมาชิกสภาอบต. ม.12 บุญหา  สร้อยโชติ  
13 นายทองแดง  บัวพันธ์ สมาชิกสภาอบต. ม.13 ทองแดง  บัวพันธ์  
14 นางอำไพ  พิมพ์สุวรรณ สมาชิกสภาอบต. ม.14 อำไพ  พิมพ์สุวรรณ  
15 นางสาวจิราภา  ศิริวงษ์ สมาชิกสภาอบต. ม.15 จิราภา  ศิริวงษ์  
16 นายคมสันต์  เกสร สมาชิกสภาอบต. ม.16 คมสันต์  เกสร  
17 นายอาคม  ยังจันทร์ สมาชิกสภาอบต. ม.17 อาคม  ยังจันทร์  

      

     สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม    17  คน   
                   ขาด    -    คน    
                                               ลา     -    คน 
 
 
 
 

 
 
 
 



- 2 - 
                   ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอดิศักดิ์  คุณโน นายกอบต.ก้ามปู อดิศักดิ์  คุณโน  
2 นางลำดวน  รุดโถ รองนายก อบต.ก้ามปู ลำดวน  รุดโถ  
3 นายสมาน  สามสี รองนายก อบต.ก้ามปู สมาน  สามสี  
4 นายนิกร  มงคลศรี เลขานุการนายกอบต.ก้ามปู นิกร  มงคลศรี  
5 นางสาวสุพรรณี อันทรินทร์ ปลัดอบต.ก้ามปู สุพรรณี  อันทรินทร์ 

 

6 พันจ่าเอกเทวิน  พันธุ์งาม หัวหน้าสำนักปลัด เทวิน  พันธุ์งาม  
7 นางณัฐกฤตา  ขันชมภู จพง.ธุรการ ณัฐกฤตา  ขันชมภู  
8 นางสาวสุภาพร  อุประวงษา ผช.จพง.ธุรการ สุภาพร  อุประวงษา  

 
หัวข้อประชุม 

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม  เลขานุการสภาได้ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมมีสมาชิกเข้าร่วมประชมุ  17 คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  8 คน  ครบองค์ประชุม และได้เชิญสมาชิก เข้าห้องประชุม โดยมี นายอุดม  รุดโถ  ประธานสภาฯ  
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน    รายงานการประชุมครั้งที่แล้วเลขานุการสภา อบต.ได้เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ 

รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565  สมาชิก
ท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยคำโปรดขออนุญาตจากท่ีประชุม เมื่อไม่มีผมจะขอมติ
ที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว- 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ 2566 
 3.1  รับหลักการ  
ประธาน เชิญท่านนายกครับ 
นายกอบต. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกครับ) 
ประธาน เชิญท่านสมาชิกอภิปรายครับ เชิญท่านรจนาครับ 
ประธาน    มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
    เห็นชอบรับหลักการครับ 
 



 
-๓- 

 
มติที่ประชุม -ที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ด้วยคะแนนเสียง  

 เห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 งดออกเสียง ๑ เสียง 
 ต่อไปเป็น  ๓.๒  การแปรญัตติ 
 ในวาระการแปรญัตตนิี้ หลังจากที่สภารับหลักการร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

แล้วให้สภาดำเนนิการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ๓-๗ คน ขอให้ท่านสมาชิก
เสนอคณะกรรมการจำนวนกี่คนเชิญท่านทองแดงครับ 

นายวิทยา  ภาภิรมย ์ ผมขอเสนอคณะกรรมการ  ๓  คน ครับ 
 นางรจนา  กิจสวน  ผู้รับรอง 
 นายทองแดง  บัวพนัธ ์ ผู้รับรอง 
ประธาน    มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ 

คน     และขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อ  คณะกรรมการคนที่ ๑ ครับ เชิญท่านอาคมครับ 

นายอาคม  ยังจันทร ์  เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1 คือ นายทองแดง  บวัพันธ์ 

    นางจนัทร์เพ็ญ  บุญเฮา้ ผู้รับรอง 

    นายวิทยา  ภาภิรมย ์ ผู้รับรอง 

ประธาน    มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่ ๑ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี คณะกรรมการแปรญัตติ 

    คนที่ ๑ คือ นายทองแดง บัวพนัธ์ เชิญทา่นเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒

    ครับ 

นายเกษม  แก้วอาจ  เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ ๒ คือ นางรจนา  กิจสวน 

    นายภานุพงศ์  วงษ์ชาร ี ผู้รับรอง 

    นายวิหาร  ทองนาค ผู้รับรอง 

ประธาน    มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่ ๒ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี คณะกรรมการแปรญัตติ 

    คนที่ ๒ คือ นางรจนา กิจสวนเชิญท่านเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่3 

นายทองแดง  บัวพนัธ ์  เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ ๓ คือ นายวิทยา  ภาภิรมย์ 

    นางรจนา  กิจสวน  ผู้รับรอง 

    นางสาวจิราภา  ศิริวงษ ์ ผู้รับรอง 



ประธาน    มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่ ๓ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  คณะกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ ๓ คือ นายวิทยา  ภาภิรมย์ 
ปลัด อบต.   เราได้คณะกรรมการแปรญัตติ  ๓  ท่าน  คือ 

    1.  นายทองแดง  บวัพันธ ์

    2.  นางรจนา  กิจสวน 

    3.  นายวิทยา  ภาภิรมย ์

-๔- 

    ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติและขอให้ที่ประชุมกำหนด
     ระยะเวลาในการเสนอคำแปรญตัติ 
ประธาน    ให้ท่านสมาชิกเสนอวันที่แล้วเสร็จในการเสนอคำแปรญัตติครับเชิญท่านจิราภาครับ 
นางจิราภา  ศิริวงษ ์  ดิฉันเสนอภายในวนัที่ ๑๖  สงิหาคม  ๒๕๖๕ ครับ 
ประธาน    มีท่านสมาชิกจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี วันที่แล้วเสร็จในการเสนอคำแปรญัตติ  

คือวันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ นะครับ 
ปลัด อบต.   วาระการแปรญัตติก็เสร็จแล้ว  การแปรญัตติต้องไม่น้อยกวา่ ๒๔  ชั่วโมง  

จะคุยกับคณะกรรมการแปรญัตติอีกคร้ังหลังเลิกประชุมนะคะ ต่อไปเป็นการเสนอ 
กำหนดระยะเวลายื่นแปรญัตติ 

ประธาน    มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอกำหนดระยะเวลายื่นแปรญัตติครับ  เชิญท่านจิราภา 
นางจิราภา  ศิริวงษ ์  ดิฉันขอเสนอระยะการยื่นแปรญัตติ ในระหว่างวนัที่ ๑๑-๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
นายอาคม  ยังจันทร ์ ผู้รับรอง 

    นายเกษม  แก้วอาจ ผู้รับรอง 

ปลัด อบต.   -สภาอบต.กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วนัที่  ๑๑-๑๔  สิงหาคม
     ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.  และเสนอระยะเวลาการพิจารณา
ของ     คณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ สงิหาคม๒๕๖๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธาน    มีท่านใดจะปรึกษา เรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ เชิญท่านปลัด อบต.ครับ 
ปลัด อบต. ทอดเทียนให้กำหนดวันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๕  จัดที่วัดโสมนัสที่เดียวนะคะ 

จำนวนพระทั้งหมด  ๓๐  รูปดังนี้ 

 หมู่ที่ ๑  พระ ๒ รูป 
 หมู่ที่ ๒  พระ ๑ รูป 
 หมู่ที่ ๓  พระ ๒ รูป 
 หมู่ที่ ๔,๑๕  พระ ๖ รูป 



 หมู่ที่ ๕,๖,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗  พระ ๗ รูป 
 หมู่ที่ ๘,๑๓ พระ ๓ รูป 
 หมู่ที่ ๙  พระ ๕ รูป 
 หมู่ที่ ๗ พระ ๑ รูป 
 หมู่ที่ ๑๐  พระ ๒รูป 
 วัดทุ่งรวงทอง ม.๑๒  พระ ๑ รูป 
 
 
 
 
 
 

-๕- 
 

ประธาน ท่านใดจะปรึกษาเรื่อง อ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิด
ประชุม 
ปิดประชุม 12.00 น. 

 
 
   (ลงชื่อ)     สุพรรณี  อันทรินทร์    ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวสุพรรณี  อันทรินทร์) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 
 
   (ลงชื่อ)         อุดม  รุดโถ ผู้ตรวจ 
    (นายอุดม  รุดโถ) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 

 
(ลงชื่อ)      จิราภา  ศิริวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
           (นางสาวจิราภา  ศิรวิงษ์) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)      เกษม  แก้วอาจ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
            (นายเกษม  แก้วอาจ) 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)       วิหาร  ทองนาค ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
            (นายวิหาร  ทองนาค) 



     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 

 สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2/ 2565  

วันที่  22  สิงหาคม   2565   เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 

                   สมาชิกผู้เข้าประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอุดม  รุดโถ    ประธานสภาอบต. อุดม  รุดโถ  

2 นายวิทยา  ภาภิรมย์    รองประธานสภาอบต. วิทยา  ภาภิรมย ์  

3 นายหวัด  เหมาเสนียด สมาชิกสภาอบต. ม.1 หวัด  เหมาเสนียด  

4 นายเกษม แก้วอาจ สมาชิกสภาอบต. ม.2 เกษม แก้วอาจ  

5 นายสมัย  แสงสุดสี สมาชิกสภาอบต. ม.4 สมัย  แสงสุดสี  

6 นางดวงจันทร์  คุ้มเดช สมาชิกสภาอบต. ม.5 ดวงจันทร์  คุ้มเดช  

7 นายสงวน  กลับสุข สมาชิกสภาอบต. ม.6 สงวน  กลับสุข  

8 นายภานุพงศ์  วงษ์ชารี สมาชิกสภาอบต. ม.7 ภานุพงศ์  วงษ์ชารี  

9 นางจันทร์เพ็ญ  บุญเฮ้า สมาชิกสภาอบต. ม.8 จันทร์เพ็ญ  บุญเฮ้า  

10 นางรจนา  กิจสวน สมาชิกสภาอบต. ม.9 รจนา  กิจสวน  

11 นายวิหาร  ทองนาค สมาชิกสภาอบต. ม.10 วิหาร  ทองนาค  

12 นายบุญหา  สร้อยโชติ สมาชิกสภาอบต. ม.12 บุญหา  สร้อยโชติ  

13 นายทองแดง  บัวพันธ์ สมาชิกสภาอบต. ม.13 ทองแดง  บัวพันธ์  



14 นางอำไพ  พิมพ์สุวรรณ สมาชิกสภาอบต. ม.14 อำไพ  พิมพ์สุวรรณ  

15 นางสาวจิราภา  ศิริวงษ์ สมาชิกสภาอบต. ม.15 จิราภา  ศิริวงษ์  

16 นายคมสันต์  เกสร สมาชิกสภาอบต. ม.16 คมสันต์  เกสร  

17 นายอาคม  ยังจันทร์ สมาชิกสภาอบต. ม.17 อาคม  ยังจันทร์  

      

   สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม    17   คน   

     ขาด        -    คน    

     ลา          -    คน 
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                   ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอดิศักดิ์  คุณโน นายกอบต.ก้ามปู อดิศักดิ์  คุณโน  

2 นางลำดวน  รุดโถ รองนายก อบต.ก้ามปู ลำดวน  รุดโถ  

3 นายสมาน  สามสี รองนายก อบต.ก้ามปู สมาน  สามสี  

4 นายนิกร  มงคลศรี เลขานุการนายกอบต.ก้ามปู นิกร  มงคลศรี  

5 นางสาวสุพรรณี อันทรินทร์ ปลัดอบต.ก้ามปู สุพรรณี  อันทรินทร์ 
 

6 พันจ่าเอกเทวิน  พันธุ์งาม หัวหน้าสำนักปลัด เทวิน  พันธุ์งาม  

7 นายอดิศร  สร้อยสน จพง.ป้องกันฯ อดิศร  สร้อยสน  

8 นางณัฐกฤตา  ขันชมภู จพง.ธุรการ ณัฐกฤตา  ขันชมภู  

9 นางสาวสุภาพร  อุประวงษา ผช.จพง.ธุรการ สุภาพร  อุประวงษา  

 

หัวข้อประชุม 

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม  เลขานุการสภาได้ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมมีสมาชิกเข้าร่วม 



ประชุม  17 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน  ครบองค์ประชุม และได้เชิญสมาชิก เข้าห้องประชุม โดยมี  

นายอุดม  รุดโถ  ประธานสภาอบต.ก้ามปูทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  และดำเนินการประชุม 

ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 - ไม่มี 

  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธาน    รายงานการประชุมครั้งที่แล้วเลขานุการสภา อบต. ได้เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ 

รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 สมาชิกท่านใด

ต้องการแก้ไขถ้อยคำโปรดขออนุญาตจากท่ีประชุม 

เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ท่ีค้างพิจารณา 

 3.2 การแปรญัตติ 
 

ประธาน สำหรับญัตติข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา คือ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้รับ

หลักการผ่านวาระท่ี 1 ในการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี  2565 สมัยที่ 3 

ครั้งที่  1/ 2565 เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2565 ไปแล้วนั้น และได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  3  คน และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ก้ามปูได้กำหนดระยะเวลาให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่   

 11-14  สิงหาคม  2565  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. นั้น   



 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมครั้งที่  2/2565 เมื่อ

วันที่  15  สิงหาคม  2565 แล้วนั้น ปรากฏว่าได้รับรายงานจากคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ไม่มีการเสนอขอแปรญัตติและแก้ไขแต่อย่าง

ใด และคณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ได้แก้ไขร่างข้อบัญญัติใดๆทั้งสิ้น จึงได้

เสนอตามร่างข้อบัญญัติเดิม ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมของ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูแล้ว  และตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 51 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ   

 วาระท่ี 2  ไม่มีการปรึกษาหรืออภิปราย 

 จึงขอถามมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ ผ่านวาระท่ี 2  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ  ผ่านวาระที่  2 **  
 

ประธาน ต่อไปเป็น  3.3  การลงมติ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 51 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  

วาระท่ี 3  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ

อภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร และให้สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติหรือไม่ 

 จึงขอถามที่ประชุมว่า จะให้ความเห็นชอบ วาระท่ี 3 หรือไม่ 
  

มติที่ประชุม ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ผ่านวาระท่ี 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 **  

 -  เห็นชอบ          16   เสียง 

 -  ไม่เห็นชอบ        -     เสียง 

 -  งดออกเสียง       1    เสียง 

ประธาน    จะได้ดำเนินการเสนอนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประประมาณ พ.ศ.2565 
 

ประธาน ขอเชิญ ท่านปลัดอบต. 

ปลัดอบต. การโอนงบประมาณรายการนี้เป็นอำนาจของสภาอบต.ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 



 

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 

********************* 

1 .   รายการเดิม 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

งาน  งานบริหารงานทั่วไป 

งบ  ลงทุน 

หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการ/รายการ   

   ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  All  In  One  สำหรับสำนักงาน  ตั้งไว้      ราคา 23,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับสำนักงาน  จำนวน  1  เครื่อง 

คุณลักษณะ 

- 
 

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4 Core)  โดยมีความเร็วสัญญานนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  1.6  GHz  และเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง  จำนวน  1  หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยยกว่า  6  MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้ 
1)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ

แยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามรถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า  2  GB 
 -  มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB  ชนิด  Solid State 

Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250 GB  จำนวน  1  หนว่ย 

 -  มี  DVD-RW หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายใน (Internal)  หรือภายนอก (External)  จำนวน  1  หน่วย 

 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  

จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

 -  มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง 

 -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 



 -  มีจอแสดงภาพในตัว  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  21  นิ้ว  ความละเอียดแบบ  FHD (1920 x1080) 

 -  สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)  และ  Bluetooth 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

1.รายการใหม่ 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   

งาน  งานบริหารทั่วไป 

งบ  ลงทุน 

หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) 

และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 

Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 

Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 GB 

 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 



 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย                                               
 

ประธาน  มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่  

 เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณตามรายการดังกล่าว 

 ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ  การโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี 

     งบประประมาณ พ.ศ.2565**  

 -  เห็นชอบ          16   เสียง 

 -  ไม่เห็นชอบ        -     เสียง 

 -  งดออกเสียง       1    เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

    

ประธาน                     มีท่านใดจะปรึกษาเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  

นางรจนา  กิจสวน ช่วงนี้เป็นฤดูฝนทำให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ขอให้นายกช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วย 

นางจันทร์เพ็ญ  บุญเฮ้า ช่วงนี้จะของบประมาณซ่อมแซมถนนได้มั้ยคะ 

นายวิหาร  ทองนาค การขยายเขตไฟฟ้าของ หมู่ที่ 10 เสร็จรึยังครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกอบต. 

นายกอบต. ตามท่ีท่านสมาชิกแจ้งปัญหาของแต่ละหมู่บ้านเข้ามานั้น ทางฝ่ายบริหารจะได้

มอบให้กองช่างออกไปสำรวจและแก้ไขปัญหาต่อไป 

ประธาน ขอเชิญท่านปลัดอบต. 

ปลัดอบต. สำหรับการขยายเขตไฟฟ้าของแต่ละหมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้ว

เสร็จ  

ประธาน มีท่านใดจะปรึกษาเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน 



 ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  11.40 น. 

 

 

    (ลงชื่อ)            สุพรรณี  อันทรินทร์  ผู้จดบันทึกการประชุม 

         (นางสาวสุพรรณี  อันทรินทร์) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 

  

    

   (ลงชื่อ)         อุดม  รุดโถ           ผู้ตรวจ 

         (นายอุดม  รุดโถ) 

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู 

 

 

      (ลงชื่อ)        จิราภา  ศริิวงษ์          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                (นางสาวจิราภา  ศิริวงษ์) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

    (ลงชื่อ)        เกษม  แก้วอาจ         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                 (นายเกษม  แก้วอาจ) 

         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

    (ลงชื่อ)       วิหาร  ทองนาค          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                 (นายวิหาร  ทองนาค) 

          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 


